

## ศปส.และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกับ พอช.พัฒนา หลักสูตร “โรงเรียนผู้นำ”



วีระ นิจไตรรัตน์  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ

**เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559** ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกับคณะที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน พอช.ทั้งระบบ (กลไกระดับตำบล จังหวัด ภาคและเจ้าหน้าที่) ณ โรงแรมพักพิง อิงทางบูติกไฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันให้ ศปส.และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ยกร่างเนื้อหาหลักสูตรกลาง 4 ระดับได้แก่ 1) หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 2) นักปฏิบัติการตำบล 3) นักเคลื่อนไหวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ 4) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ พอช. และกำหนดวันประชุมกลไกการขับเคลื่อนระดับภาค 5 ภาค วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน พอช. ร่วมกันและคณะทำงานลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นในระดับภาคทั้ง 5 ภาคในลำดับต่อไป

## มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) พบปะ แลกเปลี่ยน ศปส.



วีระ นิจไตรรัตน์  
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ

**เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559** มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการระดมทุนสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนสังคมภายในจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ศปส.

ที่ประชุมแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง โดยมีความเห็นว่าองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ต้องมีผลงานของตัวเองที่ชัดเจนและรวมตัวกันเพื่อนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของตัวเองให้ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการและองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคม ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “แต่ละภาคส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สังคมจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”

## Innovation for CSOs in Lower Mekong Sub-region



วิภา คีวงามพริ้ง

**เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2559** โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Innovation for CSOs in Lower Mekong Sub-region หรือ นวัตกรรมสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนใต้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารขององค์กรภาคประชาสังคม จำนวน 21 คน จาก ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม โดยมีทีมวิทยากรจาก GLAB, School of Global Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ DSIL, a global social innovation company เป็นผู้ดำเนินการอบรม

**การอบรมครั้งนี้** ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและฝึกใช้เครื่องมือเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับงานขององค์กร ได้แก่ Designed thinking, Human-Centered design, problem identification และ ReFrame ผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน คือ คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิโซก้า ประเทศไทย และ Ms. Mirinda Boon-Kuo, Regional Development & Planning Director กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย) มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมทางสังคมขององค์กร

## ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

# “นักศึกษาฝึกงานกับองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ 3”



ศิรินาฏ มาตรา  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

**เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559** โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมกลุ่มน้ำโขง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พบปะกับน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นักศึกษาฝึกงานกับองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ 3”

โดยครั้งนี้คุณพูลสมบัติ นามหล้า ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โครงการหุ้นส่วนฯ ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลภาพรวมองค์กรแกนหลักภาคประชาสังคม หรือ องค์กรหุ้นส่วนของโครงการ จำนวน 15 องค์กร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับน้องๆ ที่มีความสนใจ อยากฝึกงานและเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับองค์กรพัฒนาในเขตภาคอีสาน

การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักศึกษาเป็นอย่างดี และศปส. ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



## อนาคตอีสานลิ้มขิ้น : ภายใต้วิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ศิรินาฏ มาตรา  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

**เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559** ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “อนาคตอีสานลิ้มขิ้น: ภายใต้วิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้ากว่า 80 คน จากองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ

ในการนี้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาภาคเกษตรกรรม การรุกรานและแย่งชิงทรัพยากร การเบียดขับของทุนและรัฐ บทเรียนและประสบการณ์ในการต่อสู้ของคนอีสาน คนเหนือ และคนใต้ รวมทั้งการระดมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ภายใต้วิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่

## หลักสูตรอบรม

# การณรงค์เชิงนโยบายสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม



ศิรินาฏ มาตรา  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

**เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559** โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมกลุ่มน้ำโขง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม “การจัดการรณรงค์เชิงนโยบาย” ให้กับผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 19 องค์กร และนักศึกษาทุน ศปส.ระดับปริญญาโท ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน โดยทั้ง 3 วัน ได้มีการอบรมจากวิทยากรที่แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการถามคำถามแก่วิทยากรอีกด้วย



**นอกจากนั้น** ยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้มีโอกาสระดมสมองและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์โลกและประเทศไทย สภาอากาศ “ประเทศไทยที่พึงปรารถนา” และการออกแบบแผนการรณรงค์เชิง นโยบายจากแต่ละองค์กร เป็นต้น การรณรงค์เชิงนโยบายเป็นการนำ ประเด็นงานพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น งานเด็กเยาวชน งานเกษตร อินทรีย์ งานสุขภาพ งานผู้ติดเชื้อ งานสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นงานพัฒนาที่แต่ละองค์กรดำเนินการ และนำไปสู่ การยกระดับ รวมทั้งขยายผลไปสู่สาธารณะ เรียกว่า “การขับเคลื่อน งานนโยบายสาธารณะ” เพื่อสร้างความเป็นธรรม และการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน โดยไม่ยึดติดอยู่แค่เพียงความสำเร็จเฉพาะประเด็นงานเท่านั้น

**อย่างไรก็ตาม** บทเรียนประสบการณ์ของหลายองค์กรพบว่า “การรณรงค์เชิงนโยบาย” มีปัญหาอุปสรรคมากเนื่องจากงานภาค ประชาสังคมเป็น “งานกระแสรอง” จึงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีหลักคิด ทฤษฎี และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อ ร่วมกันวางกลยุทธ์และเคลื่อนไหวดำเนินงานกันต่อไป



## เพื่อนมิตรเล่าสู่กันฟัง

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ตัวแทนองค์กรแกนหลักจึงมีความยินดีที่จะบอกเล่าเรื่องราวสู่เพื่อนมิตรผ่านตัวอักษร

### คุณชวกร ศรีโสภาก ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน มูลนิธิพัฒนาอีสาน

*“ตลอดการฝึกอบรมนี้ ได้เรียนรู้และได้รับความรู้มากมายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการรณรงค์เชิงนโยบาย จากทุกประเด็นที่ฝึกอบรมนั้น รู้สึกว่าหัวข้อแผนการสื่อสาร และรณรงค์ทางสังคมเป็นประเด็นที่น่าสนใจและประโยชน์มากที่สุด เพราะว่าการอบรมในหัวข้อนั้นทำให้มีความเข้าใจการสื่อสาร การใช้สื่อและการนำเสนอข่าวสารชัดเจนยิ่งขึ้น มันทำให้ตระหนักได้ว่าทำไมองค์กรและคนอื่นไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรรวมถึงการนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆขององค์กร”*



### คุณชรรยง ศรีเจริญ ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม (WWF)

*“การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมทุกคนอย่างมาก เพราะที่ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆมากขึ้นผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง และการอบรมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทบทวนยุทธวิธี กลยุทธ์และสิ่งที่ยังขาดเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น ยุทธวิธีที่ชัดเจนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การอบรมครั้งนี้ยังทำให้เขาตระหนักได้อีกว่าการสื่อสารและการประเมินสถานการณ์เป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการรณรงค์เชิงนโยบายและในการบรรลุเป้าหมายอีกด้วย”*